

8 หลักการ ป.ป.ช. เสริมสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน

หลักการพื้นฐานสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558) ได้กำหนดความรับผิดสำหรับนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ในกรณีที่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัมนิติบุคคล เช่น ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบริษัทในเครือ ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ



คณะกรรมการบริษัท CEO หรือเจ้าของกิจการ ควรแสดงเจตนาแน่วแน่ที่ชัดเจนในการต่อต้านการให้สินบน รวมทั้งกำหนดนโยบายและสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการขององค์กร

หลักการที่ 1
การป้องกันการให้สินบนต้องเป็น
นโยบายสำคัญจากระดับบริหารสูงสุด



หลักการที่ 5
นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี

นิติบุคคลต้องมีระบบบัญชีที่ดี ไม่มีบันทึกรายการนอกบัญชีและมีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อป้องกันการปกปิดการให้สินบน



หลักการที่ 2
นิติบุคคลต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นิติบุคคลมีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมากน้อยต่างกัน ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะช่วยให้ออกแบบมาตรการได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักการที่ 6
นิติบุคคลต้องมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการให้สินบน



การบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควรสะท้อนถึงเจตนาแน่วแน่ในการต่อต้านการให้สินบน นับตั้งแต่การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น

หลักการที่ 3
มาตรการเกี่ยวกับกรณีที่มีความเสี่ยงสูง
ที่จะเป็นการให้สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าของขวัญ การบริจาค ควรปฏิบัติตามมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติและการควบคุมตรวจสอบอย่างรัดกุม



หลักการที่ 7
นิติบุคคลต้องมีมาตรการสนับสนุน
ให้มีการรายงานการกระทำผิดหรือ
กรณีมีเหตุน่าสงสัย

นิติบุคคลควรจัดให้มีช่องทางรายงานการกระทำผิด และให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างบุคลากรและองค์กรที่มีวัฒนธรรมไม่ทนต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ



หลักการที่ 4
นิติบุคคลต้องนำมาตรการป้องกัน
การให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับนิติบุคคล

นิติบุคคลต้องนำมาตรการไปปรับใช้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น บริษัทในเครือหรือตัวแทน รวมถึงมีการตรวจสอบสถานะ การขอคำมั่นในการต่อต้านการให้สินบน หรือการตรวจสอบการดำเนินการเป็นระยะ

หลักการที่ 8
นิติบุคคลต้องทบทวน ตรวจสอบ และ
ประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ

นิติบุคคลควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลมาตรการเป็นระยะเพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงมาตรการหรือไม่ อย่างไร ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐของธุรกิจของตน



ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ป.ป.ช. ได้ที่ www.nacc.go.th/abas



สำนักงาน ป.ป.ช.

ABAS
ANTI-BRIBERY
ADVISORY SERVICE